



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๘๙/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้อง ได้รับคำร้องจาก นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร อยู่บ้านเลขที่ ๖๐/๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายไพโรจน์ พรหมวิหาร เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า นายไพโรจน์ ปัจจุบันอายุ ๖๕ ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น นายไพโรจน์เป็นบุตรของนายน้อย พรหมวิหาร กับนางอิม พรหมวิหาร ปัจจุบันบิดาและมารดาได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว นายไพโรจน์อยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกับนางละเมียด พรหมวิหาร (เดิมชื่อสกุล ศรีคง) มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร และนายสุริยะ พรหมวิหาร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ได้ล้มป่วยด้วยสาเหตุเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุม เป็นเหตุให้ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน ได้รับอันตรายสาหัส เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเลือดออกในสมอง พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อมาเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แพทย์วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตก อัมพาต เป็นโรคลมชัก ไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องให้อาหารและน้ำทางสายยาง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ต้องมีคนคอยช่วยเหลือในการรับประทานอาหารและในการดำรงชีวิต ปัจจุบันออกจากโรงพยาบาลมารับการรักษาตัวที่บ้านเลขที่ดังกล่าว นายไพโรจน์มีสิทธิได้รับเงินบำนาญของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องโอนเงินบำนาญเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการปิโตรเลียม บัญชีเลขที่ ๐๓๑-๐-๐๐๖๐๙-๘ ภายหลังเมื่อผู้ป่วยได้ล้มป่วย นางสาวจิตติมา มีความประสงค์จะถอนเงินในบัญชีดังกล่าว เพื่อนำมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดำรงชีพของผู้ป่วย แต่เนื่องจากนายไพโรจน์ไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้จะต้องมีคำสั่งศาลให้นายไพโรจน์เป็นคนไร้ความสามารถก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางสาวจิตติมา มีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายไพโรจน์ และเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน มีอาชีพมั่นคง โดยทำงานที่ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับนายไพโรจน์ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลโดยตลอด สมควรที่นายไพโรจน์จะได้อยู่ในความอนุบาลของ

/นางสาวจิตติมา..

นางสาวจิตติมา โดยนางสาวจิตติมาไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด ประกอบกับทนายอื่นของนายไพโรจน์ยินยอมและไม่คัดค้านในการที่นางสาวจิตติมาร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายไพโรจน์เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางจิตติมา ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้ นายไพโรจน์ พรหมวิหาร เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้ นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร เป็นผู้อนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอตุ๋นได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี